

**BÁO CÁO****Thực hiện Kế hoạch số 306-KH/TWĐTN-VP ngày 23/9/2020  
của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về tổ chức triển khai thực hiện  
Luật Thanh niên năm 2020**  
-----**I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO**

Thực hiện Kế hoạch số 306-KH/TWĐTN-VP ngày 23/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về tổ chức triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2020, hằng năm, Trung ương Đoàn cụ thể hóa công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch trong chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, xác định bằng tiêu chí đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi gắn với chức năng nhiệm vụ của tổ chức Đoàn quy định trong Luật<sup>1</sup>. Cùng với đó, Trung ương Đoàn thường xuyên thực hiện giao ban, rà soát đánh giá việc triển khai thực hiện Kế hoạch đối với các ban, đơn vị trực thuộc, ban hành Thông báo kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc thực hiện Kế hoạch. Các tổ chức Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam ban hành kế hoạch thực hiện Luật trong các cấp bộ Hội, cụ thể hóa trong chương trình công tác năm của tổ chức Hội; phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đoàn Thanh niên trong giám sát, phản biện xã hội đối với việc xây dựng và thực hiện chính sách về thanh niên và công tác thanh niên. Trung ương Đoàn, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam tham gia có trách nhiệm, hiệu quả vào việc xây dựng, phản biện, hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ ban hành các văn bản triển khai Luật Thanh niên<sup>2</sup>. Trung ương Đoàn ký kết và triển khai hiệu quả Nghị quyết liên tịch với Chính phủ và 28 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tổ chức chính trị - xã hội, tập đoàn kinh tế nhằm tạo cơ chế, nguồn lực triển khai công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Các ban, đơn vị Trung ương Đoàn đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 306-KH/TWĐTN-VP ngày 23/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về tổ chức triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2020.

Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 306-KH/TWĐTN-VP ngày 23/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về tổ chức triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2020, cụ thể hóa các nội dung công việc phù hợp với tình hình công tác Đoàn và phong trào

---

<sup>1</sup> Đó là: công tác tuyên truyền; hoạt động đối thoại thanh niên; giám sát và phản biện xã hội đối với chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên; hoạt động đối ngoại thanh niên; nắm bắt, tổng hợp nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên.

<sup>2</sup> Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện; Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 quy định về đối thoại thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi.

thanh niên tại địa phương, đơn vị. Tổ chức Đoàn thanh niên phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành địa phương triển khai thực hiện chính sách dành cho thanh niên; phối hợp tham mưu đề xuất cơ chế, chính sách dành cho thanh niên và công tác thanh niên.

## **II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC**

### **1. Công tác tuyên truyền**

Trung ương Đoàn chỉ đạo các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến Luật thông qua chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hằng năm, các hoạt động, sự kiện của Đoàn dành cho các khối đối tượng thanh niên. Cùng với đó, Trung ương Đoàn xác định hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên là một trong những tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hằng năm đối với các cơ sở Đoàn; thực hiện rà soát, xây dựng hệ thống văn bản chính sách, pháp luật liên quan đến thanh niên, đăng tải trên cổng thông tin điện tử Trung ương Đoàn. Các báo của Đoàn thực hiện các tuyến bài viết, tuyên truyền, đưa tin, mở chuyên mục về Luật Thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam<sup>3</sup>.

Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tổ chức đa dạng hình thức tuyên truyền, linh động thích ứng với điều kiện dịch bệnh Covid - 19, ứng dụng chuyển đổi số trong hình thức, cách thức truyền truyền, như: xây dựng bộ infographic; tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến tới đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội các cấp, tuyên truyền gắn với các sự kiện lớn của địa phương, đất nước<sup>4</sup>, hoạt động đối thoại thanh niên; thông qua sinh hoạt chi đoàn, các hội nghị, hội thảo của Đoàn, Hội và các tổ chức thanh niên, Ngày Pháp luật Việt Nam; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mạng Internet trong tuyên truyền, phổ biến Luật; đăng tải toàn văn nội dung Luật, các Nghị định triển khai Luật trên trang thông tin điện tử của địa phương, của tổ chức Đoàn, Hội, thông tin chuyên đề, bản tin sinh hoạt... Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh trong tuyên truyền và phổ biến Luật Thanh niên, Nghị định triển khai Luật và các văn bản có liên quan đến thanh niên.

### **2. Kết quả thực hiện Tháng Thanh niên**

Hằng năm, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Tháng Thanh niên<sup>5</sup>, xác định rõ chủ đề, nội dung hoạt động trọng tâm, giải pháp thực hiện Tháng Thanh niên. Trên cơ sở kế hoạch của Trung ương, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc xây dựng Kế hoạch thực hiện Tháng Thanh niên phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị.

<sup>3</sup> Báo Thanh niên tổ chức tuyên truyền, đưa tin, mở chuyên mục, xây dựng 113 tuyến bài tuyên truyền về Luật Thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch thực hiện Luật, Chiến lược của Ban Bí thư Trung ương Đoàn; tuyên truyền các hoạt động của Đoàn các cấp trong quá trình thực hiện Luật, Chiến lược.

<sup>4</sup> Hoạt động tuyên truyền về bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

<sup>5</sup> Kế hoạch số 351-KH/TWĐTN-TNTH ngày 15/01/2021 về việc triển khai Tháng Thanh niên năm 2021 với chủ đề “*Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh*”; Kế hoạch số 478-KH/TWĐTN-CNĐT ngày 28/01/2022 về việc triển khai Tháng Thanh niên năm 2022 với chủ đề “*Tuổi trẻ sáng tạo*”.

Hoạt động Tháng Thanh niên các năm được thực hiện đảm bảo theo Kế hoạch, được xã hội quan tâm, đánh giá cao, vừa phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên, vừa tạo được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, cơ quan đoàn thể các cấp, tạo hiệu ứng lan tỏa xã hội tốt. Các cấp bộ Đoàn đã bám sát chủ đề của Trung ương Đoàn, cụ thể hóa phù hợp với điều kiện của địa phương; chủ động, kiên trì, sáng tạo, khoa học trong tham mưu với cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện và cơ chế tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên. Các hoạt động diễn ra sôi nổi, rộng khắp, thiết thực, hiệu quả, có tính hành động cao, hướng về cơ sở, trực tiếp góp phần giải quyết những nhu cầu thực tiễn của địa phương, thu hút lực lượng đoàn viên tham gia đông và đa dạng về thành phần tham gia, tạo được lòng tin, sự quan tâm, chăm lo của xã hội, cấp ủy, chính quyền đối với tổ chức đoàn và đoàn viên, thanh thiếu nhi. Nhiều phương thức, cách làm mới, sáng tạo trong tổ chức các chương trình, hoạt động được triển khai trong Tháng Thanh niên, được chia sẻ, nhân rộng trong toàn Đoàn qua các tuần triển khai hoạt động<sup>6</sup>. Công tác truyền thông được thực hiện tốt, tổng lượt đề cập về Tháng Thanh niên tăng các năm<sup>7</sup>. Các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trong và ngoài Đoàn đã chủ động vào cuộc, có nhiều bài viết chuyên sâu về các mô hình hay, cách làm sáng tạo, tạo sức lan tỏa rộng lớn trong cộng đồng xã hội. Các hoạt động “*Thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*”; “*Thanh niên tham gia các hoạt động an sinh xã hội, phục vụ nhân dân*”, “*Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp*”, “*Đông hành, chăm lo cho thanh thiếu nhi*” được triển khai trọng tâm, trọng điểm, với cách làm sáng tạo, hiệu quả, có chiều sâu. Công tác nêu gương, thông tin các mô hình mới, cách làm hay được thực hiện đầy đủ giúp cho các cơ sở đoàn thuận lợi xem xét và áp dụng thực tế. Tháng Thanh niên các năm đã mang lại hiệu quả to lớn, đóng góp tích cực, hiệu quả vào tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, để lại

---

<sup>6</sup> Năm 2021: Một số mô hình, hoạt động mới, sáng tạo được các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai: **TP Hồ Chí Minh:** Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh tổ chức Diễn đàn “*Công dân trẻ và đô thị thông minh*”. Tổ chức triển lãm Huy hiệu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gắn với biểu trưng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh qua các kỳ đại hội. **TP Đà Nẵng:** Thành đoàn, Hội Sinh viên TP. Đà Nẵng tổ chức Hội thi học sinh sinh viên tài năng thanh lịch Thành phố Đà Nẵng. Khởi công Công trình Thanh niên cấp thành phố “*Bảng tóm tắt tiểu sử danh nhân mang tên đường*” chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. **TP Hà Nội:** Tổ chức Hội thi “*90 dự án Sáng tạo xanh vì môi trường Greenovation*” năm 2021. Thành đoàn, Hội Sinh viên TP. Hà Nội tổ chức Hội trại Thủ lĩnh sinh viên Việt Nam ở nước ngoài - Leader Camp 2021. **TP Hải Phòng:** Khởi công công trình thanh niên “*Hỗ trợ nước ngọt cho bà con ngư dân Bạch Long Vĩ vươn khơi bám biển*”. **Quảng Ngãi:** Tổ chức “*Chợ phiên khởi nghiệp tỉnh Quảng Ngãi*” lần thứ 2 với sự tham gia của 26 mặt hàng, sản phẩm khởi nghiệp theo mô hình OCOP. **Nghệ An:** Phối hợp với Báo Tiền phong kêu gọi nguồn lực xã hội vận động xây dựng cầu thanh niên “*Cùng em vượt lũ*” tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn với tổng kinh phí huy động hơn 700 triệu đồng. Tổ chức Cuộc thi video clip “*Tự hào người cán bộ Đoàn*” thu hút 35/35 đơn vị trực thuộc dự thi trên toàn tỉnh. Tổ chức cuộc vận động viết thư, thiệp với chủ đề “*Tự hào truyền thống tiến bước lên Đoàn*” cho đội viên, thiếu nhi. **Hà Tĩnh:** Tổ chức “*Ngày hội đoàn viên, thanh niên sáng tạo lần thứ I năm 2021*” với 750 ý tưởng đăng tải lên Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam. **Thái Nguyên:** Khánh thành 07 công trình Nhà vệ sinh sử dụng vật liệu chai nhựa, sử dụng gần 22.000 chai nhựa được tái chế thành gạch sinh thái, với sự đóng góp 1.500 ngày công của các đoàn viên, thanh niên đội viên, thiếu nhi Thái Nguyên. **Đoàn TN Bộ Công an:** Xây dựng, bàn giao công trình thanh niên “*Thắp sáng đường biên*” trị giá 30 triệu đồng, với các cột và bóng điện chạy bằng năng lượng mặt trời tại xã Hồng Bắc, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. **Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương:** Công nhận và tổ chức gắn biển 129 công trình thanh niên các cấp trong đó có 39 công trình thanh niên cấp Khối. Huy động hơn 5.6 tỷ đồng tham gia công tác an sinh xã hội.

<sup>7</sup> Năm 2021 tăng gần 735% so với năm 2020.

dấu ấn tốt đẹp trong dịp kỷ niệm 90 năm, 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thể hiện khát vọng, khí thế và sức trẻ, tinh thần xung kích, nhiệt huyết, sáng tạo của thanh niên Việt Nam ở trong và ngoài nước.

### **3. Kết quả phối hợp tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang đối thoại với thanh niên**

Các tỉnh, thành đoàn phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành địa phương tham mưu tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với thanh niên. Chủ đề đối thoại tập trung các lĩnh vực: khởi nghiệp, lập nghiệp, việc làm của thanh niên, đổi mới sáng tạo; công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ Đoàn các cấp; chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số; các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình phát triển thanh niên địa phương... Các hoạt động đối thoại tập trung tổ chức vào Tháng 3 - Tháng Thanh niên hằng năm, trong đó, phần lớn tập trung tổ chức trong năm 2022 (năm 2021 một số tỉnh, thành không tổ chức do điều kiện dịch Covid - 19). Thành phần tham gia đối thoại là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đại diện các sở, ngành địa phương. Một số địa phương tổ chức lồng ghép đối thoại với Bí thư tỉnh, thành ủy với thanh niên, cán bộ Đoàn, Hội. Đối tượng tham gia là đoàn viên thanh niên, cán bộ Đoàn, Hội các cấp. Nhìn chung, hoạt động đối thoại cấp tỉnh được tổ chức thường xuyên, định kỳ theo quy định, các kiến nghị, đề xuất của thanh niên, của tổ chức Đoàn được lãnh đạo tỉnh, sở ban ngành địa phương giải đáp, trao đổi trực tiếp tại Hội nghị đối thoại; đồng thời ghi nhận trả lời bằng văn bản sau Hội nghị đối với kiến nghị, đề xuất của thanh niên có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực. Tổ chức Đoàn Thanh niên phát huy vai trò, trách nhiệm trong phối hợp tổ chức Hội nghị đối thoại, trong đó thực hiện tốt trách nhiệm về tổng hợp, nhu cầu, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của thanh niên và tổ chức các lực lượng thanh niên tham gia đối thoại.

### **4. Kết quả thực hiện giám sát, phản biện xã hội đối với chính sách, pháp luật về thanh niên**

#### *4.1. Hoạt động giám sát*

Hằng năm, Ban Bí thư Trung ương Đoàn xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội, xác định rõ nội dung, đối tượng giám sát và yêu cầu đặt ra trong giám sát phản biện xã hội. Năm 2021, 2022, Ban Bí thư Trung ương Đoàn thực hiện giám sát đối với 15 Ban Thường vụ các tỉnh, thành ủy<sup>8</sup> về nội dung việc thực hiện Nghị quyết số 25 - NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nội dung “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Năm 2021, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid -19 tại các địa phương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn thực hiện giám sát thông qua văn bản. Trên cơ sở báo cáo của Ban Thường vụ 07 tỉnh, thành ủy và báo cáo của Ban Thường vụ 07 quận,

<sup>8</sup> Năm 2021: giám sát Ban Thường vụ tỉnh/thành ủy: Hà Nội, Quảng Ninh, Bình Thuận, Quảng Ngãi, Bắc Kạn, Lâm Đồng, An Giang. Năm 2022: giám sát Ban Thường vụ tỉnh/thành ủy: Sơn La, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Đà Nẵng, Cần Thơ, Cà Mau, Bình Dương.

huyện ủy trực thuộc, việc tổ chức giám sát thông qua văn bản, tài liệu, báo cáo của các đơn vị thực hiện theo trình tự quy định. Năm 2022, Ban Bí thư Trung ương Đoàn thực hiện giám sát trực tiếp đối với 08 tỉnh, thành ủy và làm việc với Ban Thường vụ các huyện ủy trực thuộc tỉnh, thành ủy. Cùng với đó, Ban Bí thư Trung ương Đoàn phân công các đồng chí lãnh đạo tham gia các đoàn giám sát của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị, xã hội tổ chức<sup>9</sup>. Sau giám sát, hằng năm, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã kịp thời ban hành văn bản kiến nghị về những nội dung Ban Thường vụ các tỉnh, thành ủy được giám sát cần quan tâm chỉ đạo trong thời gian tiếp theo; tổng hợp kết quả giám sát và kiến nghị gửi Thường trực Trung ương MTTQ Việt Nam tổng hợp gửi Quốc hội tại các kỳ họp theo định kỳ 06 tháng, 01 năm. Các kiến nghị sau giám sát, sau phản biện xã hội của Ban Bí thư Trung ương Đoàn gửi Ban Thường vụ các tỉnh, thành ủy và kiến nghị của một số cấp bộ đoàn cấp tỉnh có chất lượng tốt được các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tiếp thu, phản hồi nhất là các kiến nghị sau giám sát, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, thanh niên và công dân, tổ chức, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, hạn chế vi phạm pháp luật.

Các hoạt động giám sát, phản biện xã hội của các cấp bộ Đoàn từng bước đi vào nề nếp. Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và các đơn vị cấp huyện đã chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, xin ý kiến chỉ đạo cấp ủy, xác định nội dung và xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp giám sát hằng năm đối với cấp ủy, chính quyền địa phương. Theo đó, nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện Luật Thanh niên, các chính sách về thanh thiếu nhi; giám sát công tác chuẩn bị, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và bầu cử Quốc hội khóa XV; công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp tại các địa phương; giám sát quy hoạch và phát triển các khu vui chơi, giải trí, tập luyện thể thao cho thanh thiếu nhi; giám sát công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19 tại các địa bàn; việc thực hiện các chủ trương, chính sách tại địa phương; những vấn đề xã hội và đoàn viên thanh niên quan tâm, bức xúc<sup>10</sup>. Các cấp bộ đoàn ở địa phương đã xây dựng báo cáo giám sát và tổng hợp kiến nghị gửi HĐND cùng cấp tại các kỳ họp. Công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng giám sát, phản biện xã hội cho đội ngũ cán bộ đoàn tiếp tục được quan tâm, chú trọng hơn trước.

#### *4.2. Hoạt động phản biện xã hội*

<sup>9</sup> Năm 2021: tham gia 02 đoàn giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Lai Châu, Điện Biên, Sơn La; tham gia đoàn giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV của Hội đồng bầu cử Quốc gia tại: Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2022: tham gia đoàn kiểm tra, khảo sát thực tế việc thực hiện giám sát và phản biện xã hội tại Thừa thiên Huế, Hải Phòng, Lâm Đồng; tham gia đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc giám sát, thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 tại tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp.

<sup>10</sup> Trong 6 tháng đầu năm 2021, đoàn cấp tỉnh đã chủ trì tổ chức 16 đoàn giám sát, tham gia 55 đoàn giám sát do Ủy ban MTTQ tỉnh (thành) và các đoàn thể tổ chức; cấp huyện tổ chức được 283 đoàn giám sát, tham gia 606 đoàn giám sát do các đoàn thể của địa phương tổ chức. Trong năm 2022, đoàn cấp tỉnh đã chủ trì tổ chức giám sát đối với 735 đơn vị cấp huyện và 1452 đơn vị cấp cơ sở, chủ trì thực hiện 133 đoàn giám sát; tham gia 157 đoàn giám sát do Ủy ban MTTQ tỉnh, thành phố và các đoàn thể tổ chức; cấp huyện tổ chức 707 đoàn giám sát, tham gia 1054 đoàn giám sát do các đoàn thể của địa phương tổ chức

Trung ương Đoàn phối hợp với Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo văn bản chính sách về thanh niên, theo đó, tập trung phản biện xã hội đối với dự thảo các văn bản cụ thể hóa Luật Thanh niên năm 2020<sup>11</sup>; tham gia Hội nghị phản biện xã hội do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức; tham gia góp ý đối với dự thảo các văn bản Luật, chính sách có liên quan đến thanh niên<sup>12</sup>. Hằng năm, đề xuất, kiến nghị nội dung phản biện xã hội đối với dự thảo Luật được xác lập trong chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và các đơn vị cấp huyện, hằng năm xây dựng kế hoạch tổ chức phản biện xã hội, theo đó, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp thực hiện việc phản biện các dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền địa phương về quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hoá xã hội của địa phương và các lĩnh vực có liên quan đến quyền và lợi ích của đoàn viên, thanh niên. Các hoạt động phản biện xã hội được thực hiện dưới nhiều hình thức như: diễn đàn, tọa đàm, hội thảo, diễn đàn trên không gian mạng, Hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn các cấp; tham gia các hội nghị phản biện do cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức.

## 5. Kết quả thực hiện hoạt động đối ngoại thanh niên

Năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong nước và thế giới, Trung ương Đoàn, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam không cử các đoàn đại biểu đi nước ngoài. Các hoạt động trao đổi, hợp tác quốc tế thanh niên được tổ chức linh hoạt theo hình thức trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp và trực tuyến, đảm bảo công tác phòng chống dịch<sup>13</sup>. Trung ương Đoàn tích cực vận động nguồn lực từ các đối tác, bạn bè truyền thống ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và chương trình “*Triệu túi an sinh*”<sup>14</sup>; cùng với các tỉnh thành đoàn hỗ trợ các bạn Lào, Campuchia vật phẩm phòng, chống Covid-19<sup>15</sup>. Năm

<sup>11</sup> Đó là: Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030; Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam.

<sup>12</sup> Tham gia phản biện đối với dự thảo Luật Thực hiện Dân chủ ở cơ sở, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức; tham gia góp ý đối với dự thảo các văn bản: Đề án xây dựng Luật Tư pháp người chưa thành niên; hồ sơ xây dựng Nghị định về công tác xã hội; Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”; dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Việc làm (sửa đổi); dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)...

<sup>13</sup> Các chương trình giao lưu thanh niên, diễn đàn thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia, Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Liên bang Nga, Việt Nam - Cuba, Việt Nam - Hàn Quốc; điện đàm giữa Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn với Bí thư Trung ương Đoàn TNND CM Lào, Chủ tịch Hội LHTN Campuchia; tiếp xúc giao Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam (WHO), Trưởng Đại diện UNESCO, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Israel tại Việt Nam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Argentina tại Việt Nam...

<sup>14</sup> Đại sứ quán Israel tại Việt Nam ủng hộ 400 túi quà an sinh với trị giá 100 triệu đồng, Đoàn TNCS Trung Quốc ủng hộ 16.845 túi quà an sinh với trị giá hơn 4 tỷ đồng; Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam tặng 50.000 tờ rơi và 50.000 khẩu trang y tế với tổng giá trị 1,1 tỷ đồng; Hội LHTN Campuchia tặng vật phẩm phòng chống Covid-19 như khẩu trang, nước sát khuẩn, găng tay...

<sup>15</sup> Trung ương Đoàn trao tặng Trung ương Đoàn TNND CM Lào 25.000 khẩu trang; trao tặng Trung ương Hội LHTN Campuchia 25.000 khẩu trang hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tỉnh đoàn Bình Phước phối hợp trao tặng 25.000 khẩu trang y tế, 100 bộ đồ bảo hộ và các nhu yếu phẩm khác cho lực lượng Công an, Hiến binh và Quân sự tỉnh Kratie, Campuchia với tổng trị giá gần 100 triệu đồng. Tỉnh đoàn An Giang tổ chức đoàn công tác tặng vật tư y tế phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và nhu yếu phẩm hỗ trợ huyện Preychulsa, tỉnh

2022, tình hình dịch Covid-19 dần được kiểm soát, hoạt động đối ngoại thanh niên được triển khai đa dạng với nhiều hình thức<sup>16</sup>. Trung ương Đoàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về công tác quốc tế thanh niên và ASEAN cho đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn quốc<sup>17</sup>; quan tâm tới việc thăm hỏi, gửi Thư chúc mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn, năm tròn, năm chẵn trong quan hệ ngoại giao song phương và đa phương. Tham gia tích cực, có trách nhiệm vào các cơ chế hợp tác đa phương mà Việt Nam là thành viên nhằm phát huy vai trò, vị thế của thanh niên Việt Nam trong khu vực, thế giới<sup>18</sup>. Định kỳ tổ chức Hội nghị thông tin tuyên truyền đối ngoại, Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác đối ngoại dành cho cán bộ Đoàn toàn quốc; duy trì việc đăng tải các tin, bài trên chuyên mục tiếng Anh của Trang thông tin điện tử Trung ương Đoàn, Fanpage Quốc tế Thanh niên và Ứng dụng Thanh niên Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền về công tác quốc tế thanh niên và ASEAN cho đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn quốc. Tiếp tục triển khai Đề án nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2018 - 2022 với nhiều cách làm, mô hình cụ thể. Trung ương Đoàn đã tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1477/QĐ-TTg ngày 25/11/2022 phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030”.

Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền đối ngoại thanh niên<sup>19</sup>; tổ chức hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế với các đối

Takeo, Campuchia. Tinh đoàn Long An hỗ trợ Liên đoàn Thanh niên Campuchia 2 tinh Svay Rieng và Prey Veng 30.000 khẩu trang y tế, 2.500 lít dung dịch sát khuẩn và 4 bình phun thuốc sát khuẩn. Tinh đoàn Tây Ninh hỗ trợ tinh Svay Rieng, tinh Prey Veng và Tbond Khmum trong công tác chống dịch Covid-19...

<sup>16</sup> Tổ chức đoàn đại biểu cấp cao đi thăm và làm việc tại Lào; tiếp xúc giao Đại tướng Hun Manet, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó tổng Tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Ban Thanh niên Đảng Nhân dân Campuchia; tiếp xúc giao đồng chí A-Lun-Xay Sùn-Nạ-Lạt, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên NDCM Lào; tiếp xúc giao đoàn đại biểu Ban Thanh niên, Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản; tổ chức Hội nghị nâng cao năng lực chuyên đổi số thanh niên Việt Nam – Lào – Campuchia; tổ chức Hội đàm và Giao lưu hữu nghị thanh niên Việt Nam – Trung Quốc năm 2022; cử đại biểu đi Thái Lan theo lời mời của Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam; cử đại biểu tham dự Diễn đàn Thanh niên Quốc tế Á – Âu toàn cầu tại Liên bang Nga; tiếp xúc giao Tổng Thư ký Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Pháp ngữ (CONFESJES); tiếp xúc giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam; tổ chức Chương trình Đối thoại Lãnh đạo trẻ Việt Nam - Singapore năm 2022 với chủ đề “*Vai trò của lãnh đạo trẻ đối với việc phát triển cộng đồng trong thời kỳ bình thường mới hậu Covid-19 và cách mạng công nghiệp 4.0*”.

<sup>17</sup> Trung ương Đoàn đã ban hành điểm tin hàng tháng và bản tin chuyên đề hàng quý cung cấp thông tin về các tổ chức thanh niên và tình hình thanh niên trên thế giới; các mô hình hay, cách làm sáng tạo của các tổ chức thanh niên trên thế giới; thông tin cập nhật về kết quả phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam để giúp cho người nước ngoài và thanh niên ngoài nước hiểu, nắm bắt những thông tin chính thống, những kết quả tích cực trong công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Việt Nam.

<sup>18</sup> Phối hợp tổ chức Diễn đàn Thanh niên Tình nguyện ASEAN+ và Giải thưởng Thanh niên Tình nguyện ASEAN+; tham mưu nội dung, chương trình, báo cáo và góp ý hiệu quả các dự thảo văn bản của ASEAN; tổ chức đoàn tham dự chương trình Đối thoại Thanh niên ASEAN năm 2022; tuyển chọn đại diện thanh niên Việt Nam tham dự 04 hoạt động liên quan đến hợp tác thanh niên ASEAN; cử nhân sự tham gia 10 hoạt động của Ban Thư ký ASEAN; thông tin tuyên truyền rộng rãi trên mạng xã hội của Đoàn về 09 hoạt động thanh niên ASEAN.

<sup>19</sup> Trong năm 2021, các cấp bộ Đoàn, Hội tổ chức 1.388 hoạt động tuyên truyền, tập huấn về hội nhập quốc tế cho 430.872 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên (giảm hơn 422 nghìn lượt so với năm 2020); tổ chức 2.601 hoạt động hỗ trợ nâng cao khả năng ngoại ngữ (tăng 326 hoạt động so với năm 2020), thu hút gần 1,1 triệu lượt thanh niên tham gia (tăng gần 500 nghìn lượt so với năm 2020).

tác, nhất là với các nước láng giềng, khu vực, bạn bè truyền thống và các nước có quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam; tăng cường tiếp xúc với các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nhằm khai thác các dự án, nguồn lực phục vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; tuyên truyền, tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thanh niên, giúp thanh niên có thêm bản lĩnh, tự tin hội nhập<sup>20</sup>.

Công tác thanh niên ngoài nước được triển khai với nhiều nỗ lực trong kết nối, định hướng, hỗ trợ tổ chức hoạt động cho các tổ chức thành viên và thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài, tập trung vào các hoạt động như: Hỗ trợ lưu học sinh trong học tập, nghiên cứu khoa học, đời sống, việc làm; giới thiệu, quảng bá về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam cho bạn bè quốc tế; các hoạt động tình nguyện hướng về quê hương, đất nước... Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam thường xuyên tổ chức chương trình giao ban trực tuyến với Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài, kịp thời nắm bắt, định hướng hoạt động, công tác, đề xuất của các Hội thanh niên ngoài nước.

### **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

#### **1. Ưu điểm**

Nhìn chung, các nhiệm vụ tại kế hoạch số 306-KH/TWĐTN-VP được các cấp bộ Đoàn từ Trung ương tới cơ sở thực hiện nghiêm túc. Các ban, đơn vị Trung ương Đoàn được phân công nhiệm vụ trong kế hoạch đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã xây dựng kế hoạch thực hiện Luật, cụ thể hóa nhiệm vụ phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị và chương trình công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi. Nhận thức cán bộ Đoàn, Hội các cấp về Luật Thanh niên được nâng cao. Các nhiệm vụ của tổ chức Đoàn, Hội, quy định trong Luật được thực hiện nghiêm túc, từng bước đi vào nề nếp, thường xuyên, đạt kết quả rõ nét. Tổ chức Đoàn phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành đoàn thể địa phương trong quá trình thực hiện Luật, đề xuất cơ chế, chính sách của địa phương nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên. Cấp ủy, chính quyền các cấp ngày càng quan tâm đến thanh niên, công tác thanh niên, khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Đoàn, Hội trong thanh niên và xã hội.

#### **2. Hạn chế**

- Một số hoạt động chưa được tập trung triển khai đạt hiệu quả theo Kế hoạch Tháng Thanh niên các năm, đó là: Công tác phối hợp tư vấn hướng nghiệp và giải quyết việc làm cho thanh niên của các cấp bộ Đoàn còn hạn chế, chưa có nhiều đổi mới; việc thu hút nguồn vốn để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp còn gặp khó khăn; các hoạt động đóng góp ý tưởng, sáng kiến của các đoàn viên, thanh niên tại các đơn vị chưa được triển khai thường xuyên, hiệu quả. Một số đơn vị chưa dành sự quan tâm đúng mức, hoặc thiếu nguồn lực, cơ sở vật chất, chưa

<sup>20</sup> Duy trì các câu lạc bộ ngoại ngữ; tổ chức các sân chơi trực tuyến, giao lưu, tìm hiểu văn hóa nước ngoài; các buổi nghe thời sự chuyên đề, tuyên truyền về hội nhập quốc tế; các cuộc thi, hội thi Olympic tiếng Anh...



chủ động, linh hoạt trong tham mưu với cấp ủy, chính quyền để tổ chức các chương trình, hoạt động giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho thanh thiếu nhi; một số địa bàn gặp khó khăn trong triển khai hoạt động đồng hành, chăm lo cho thiếu nhi. Công tác tổ chức Ngày đoàn viên cho đoàn viên đang lao động, công tác tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, doanh nghiệp ngoài nhà nước, các địa bàn đô thị mới tập trung đông đoàn viên chưa có nhiều kết quả nổi bật. Việc thực hiện triển khai đồng bộ phần mềm Quản lý đoàn viên tích hợp trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam chưa đạt yêu cầu. Dịch bệnh COVID-19 tạo khó khăn trong sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, ảnh hưởng tới công tác vận động nguồn lực xã hội đầu tư và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

- Đối thoại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện với thanh niên chưa nhiều, chưa đồng đều giữa các địa phương. Đối thoại cấp xã chưa được quan tâm tổ chức thực hiện, một số nơi thực hiện lồng ghép với các hoạt động khác tại địa phương. Công tác theo dõi việc thực hiện kết luận nội dung đối thoại và việc xem xét, giải quyết kiến nghị của thanh niên của các sở, ban ngành sau Hội nghị đối thoại chưa được quan tâm đúng mức. Kết quả giải quyết kiến nghị của thanh niên chưa rõ, chưa đạt hiệu quả. Hình thức đối thoại: người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân có trách nhiệm xây dựng kế hoạch đối thoại với thanh niên trên cơ sở yêu cầu của các tổ chức thanh niên còn hạn chế.

- Trong tổ chức hoạt động giám sát, phản biện xã hội: tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ đoàn ở một số địa phương chưa cao, còn không ít tổ chức Đoàn địa phương chưa chủ động công tác giám sát, phản biện xã hội. Việc triển khai giám sát cá nhân cán bộ, đảng viên còn lúng túng về phương pháp, cách làm, chưa thực hiện được. Trình độ, năng lực cán bộ tham mưu công tác giám sát, phản biện xã hội còn hạn chế, chất lượng các văn bản kiến nghị giám sát, phản biện xã hội còn chưa bảo đảm, nhiều nơi còn hình thức, chủ yếu tập trung góp ý kỹ thuật soạn thảo văn bản. Trong thực hiện hoạt động giám sát, phản biện, góp ý ở một số địa phương, cán bộ đoàn chủ chốt chưa thể hiện được bản lĩnh dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Vẫn còn hiện tượng nể nang, ngại trách nhiệm trong quá trình thực hiện giám sát, phản biện xã hội. Việc theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị sau giám sát; theo dõi, đôn đốc, tiếp thu, phản hồi sau phản biện xã hội ở nhiều nơi chưa được chú trọng, dẫn đến việc kiến nghị một chiều, hình thức, hiệu quả chưa cao. Một số cấp ủy đảng, lãnh đạo chính quyền còn nhận thức về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội chưa đầy đủ, chưa sâu sắc và toàn diện, dẫn đến coi nhẹ công tác giám sát, phản biện xã hội, chưa quan tâm bố trí cán bộ bảo đảm cho việc thực hiện nhiệm vụ. Các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất của các cấp nhằm phục vụ cho các hoạt động giám sát, phản biện xã hội còn thiếu. Nội dung giám sát Luật Thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 chưa nhiều.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên, chính sách cụ thể dành cho thanh niên trên các lĩnh vực, đối tượng thanh niên chưa quan tâm đúng mức, hình thức, tài liệu tuyên truyền chưa phong phú.

#### IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Các cấp bộ Đoàn tiếp tục tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên năm 2020, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 tới đoàn viên thanh niên và xã hội gắn với việc tuyên truyền Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, chương trình phát triển thanh niên của Ủy ban nhân dân các cấp. Phát huy các cơ quan báo chí trong và ngoài Đoàn khi xây dựng tin, bài giới thiệu về Luật Thanh niên, Chiến lược, Kế hoạch thực hiện Luật Thanh niên và Chiến lược của Đoàn, các hoạt động của Đoàn các cấp trong quá trình thực hiện Luật, Chiến lược.

2. Hằng năm, tổ chức Đoàn xây dựng Kế hoạch Tháng Thanh niên; phối hợp tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang đối thoại với thanh niên đảm bảo đúng quy định. Thường xuyên đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tổ chức các hoạt động; quan tâm tổng hợp nhu cầu, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị chính đáng của thanh niên và việc giải quyết các vấn đề đặt ra sau Hội nghị đối thoại.

3. Hằng năm, Đoàn Thanh niên các cấp quan tâm phối hợp rà soát, thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên theo quy định của Luật Thanh niên năm 2020. Đồng thời, quan tâm nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về thanh niên phù hợp với tình hình thực tiễn.

4. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội đối với chính sách, pháp luật về thanh niên, trong đó tập trung Luật Thanh niên năm 2020, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Hằng năm, lựa chọn nội dung giám sát và thực hiện giám sát với nhiều hình thức khác nhau theo quy định. Coi trọng việc giải quyết các vấn đề phát sinh, các vấn đề kiến nghị, đề xuất sau giám sát. Thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tham gia giám sát, phản biện xã hội. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội của tổ chức đoàn các cấp. Đề nghị Hội LHTN, Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Đoàn Thanh niên cùng cấp tham gia giám sát thực hiện Luật Thanh niên tại địa phương, đơn vị.

5. Thực hiện hiệu quả các hoạt động đối ngoại về thanh niên hằng năm. Theo đó, tổ chức các hoạt động đối ngoại thanh niên với các nước ASEAN và ASEAN +; các cơ chế, tổ chức đa phương khác mà Việt Nam là thành viên (UN, APEC, ASEM, CICA, CONFEJES...); hợp tác song phương với các nước thành viên ASEAN, với Nhật Bản, Hàn Quốc. Trao đổi, tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ quốc tế tại Việt Nam về các nội dung phát triển thanh niên Việt Nam. Nghiên cứu tổ chức các chương trình giao lưu thanh niên Việt Nam với thanh niên, cán bộ trẻ các nước đang học tập, công tác tại Việt Nam. Thông tin tuyên truyền về Luật Thanh niên năm 2020, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam tới thanh niên Việt Nam đang học tập, công tác làm việc tại nước ngoài và thanh niên các nước trong các hoạt động đối ngoại thanh niên.

6. Đề nghị các ban, đơn vị phụ trách các cụm thi đua của Đoàn, tại hội nghị giao ban cụm (06 tháng, 01) năm tiến hành kiểm tra, đôn đốc đối với các tỉnh, thành đoàn trong việc thực hiện các kế hoạch của Trung ương Đoàn triển khai Luật Thanh niên năm 2020, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021- 2030. Thực hiện nghiêm túc việc báo cáo, thông tin thường xuyên theo quy định.

**Nơi nhận:**

- Ban Bí thư TW Đoàn;
- Các ban đơn vị TW Đoàn;
- Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc;
- Lưu VP, VPUBTN

**TM. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN**  
**BÍ THƯ**



**Nguyễn Tường Lâm**